

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LỆ THỦY**

Số: 574 /UBND-VP

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của  
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và  
Thủ tướng Chính phủ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Lê Thủy, ngày 24 tháng 3 năm 2020*

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 410/UBND-TH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020, yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo Công văn số 410/UBND-TH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình (có Công văn kèm theo).

Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Đại Tình**



Cơ quan: UBND tỉnh Quảng Bình  
Giờ ký: 19/03/2020 15:10:21

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *HM* /UBND-TH

Quảng Bình, ngày *13* tháng 3 năm 2020

V/v triển khai chỉ đạo của Tổng  
Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ  
tướng Chính phủ.

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Để triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải nỗ lực, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Kế hoạch hành động số 71/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020. Ngoài ra cần tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế. Theo dõi sát diễn biến tình hình, nâng cao năng lực dự báo, thường xuyên có các giải pháp quản lý, điều hành kinh tế phù hợp, kịp thời, linh hoạt, không để bị động, bất ngờ. Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng tín dụng; bảo đảm vốn tín dụng cho nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt, cần khơi dậy động lực phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; bảo đảm công khai, minh bạch. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TW ngày 01/11/2016 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị

*Rm*

quyết số 10/NQ-TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các Nghị quyết khác của Trung ương.

3. Về nông nghiệp: Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, chế biến tinh, bảo quản và giảm tổn thất sau thu hoạch. Đẩy mạnh phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ. Tiếp tục thực hiện các chính sách đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất. Sử dụng linh hoạt diện tích đất trồng lúa, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp khác có hiệu quả, thu nhập cao hơn. Phát triển hiệu quả, bền vững với tầm nhìn dài hạn kinh tế rừng, kinh tế biển. Phát triển mạnh mẽ các loại hình hợp tác xã nông nghiệp, nhất là hợp tác xã kiểu mới; thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút hiệu quả doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

4. Về công nghiệp: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là đối với các cơ sở công nghiệp mới hoàn thành đưa vào sản xuất; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với doanh nghiệp (về thị trường, thuế, vốn, lao động, nguyên liệu, điện....) để phát huy và khai thác tốt công suất của các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp lớn đang triển khai, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để triển khai Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I&II theo đúng tiến độ nhằm nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp bền vững và tăng thu ngân sách. Tập trung rà soát các Khu công nghiệp, Khu kinh tế để tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án công nghiệp quan trọng. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công về hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở phát triển sản xuất.

5. Về dịch vụ, du lịch: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2016 – 2020. Tăng cường cung cấp thông tin du lịch trên mọi phương tiện, từng bước xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Du lịch Quảng Bình. Nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch, nhất là hạ tầng giao thông, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí, cơ sở dịch vụ phụ trợ; khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; phát triển mới một số sản phẩm và tiếp tục khai thác tốt các sản phẩm du lịch hiện có; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Xây dựng các phương án, kế hoạch, kích cầu thúc đẩy phát triển du lịch, giảm thiểu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

6. Về thu hút đầu tư: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, hướng tới

các nhà đầu tư có thương hiệu, uy tín, năng lực. Tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong việc tháo gỡ một cách thực chất những ách tắc, rào cản đối với các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

7. Tổ chức rà soát, nắm chắc tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, đã giao đất, cho thuê đất, kiên quyết thu hồi các dự án không đầu tư theo tiến độ cam kết. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là vướng mắc trong xử lý tài sản công theo Nghị định 167 và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; chú trọng chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện tốt các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kết luận của Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết dứt điểm những tồn tại, thiếu sót không để kéo dài, tuyệt đối không được để sai sót.

8. Về văn hóa - xã hội: Cần quan tâm hơn nữa và có những chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa đối với việc phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng; xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tích cực triển khai các nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, dân số...

Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, không được lơ là, mất cảnh giác để dịch bùng phát. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; quản lý chặt chẽ thuốc chữa bệnh, vật tư, thiết bị y tế; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, nhất là ở các khu công nghiệp, khu đô thị mới; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp. Thực hiện tốt Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; chính sách dân tộc, tôn giáo. Quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp.

9. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu theo Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,

đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của chính quyền các cấp; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các sở, ngành; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; giảm số lượng cấp phó các phòng, ban đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Tăng cường xây dựng chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

10. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài./.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./ 2

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH  
  
Trần Công Thuật